

Số -BC/TU

Dự thảo

BÁO CÁO

kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022

(Tài liệu phục vụ Hội nghị Thị ủy lần thứ 12, khóa XXI)

Ban Thường vụ Thị ủy Đức Phố báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy và cá nhân các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022 như sau:

I. Về công tác chuẩn bị

Để chuẩn bị kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong Ban Thường vụ Thị ủy năm 2022, Thường trực Thị ủy đã giao Văn phòng thị xã (nay là Văn phòng Thị ủy) chủ trì, phối hợp với Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã tham mưu giúp Ban Thường vụ Thị ủy (BTVTU) xây dựng dự thảo Báo cáo kiểm điểm, trình Thường trực Thị ủy cho ý kiến, hoàn chỉnh một bước, gửi các đồng chí trong BTVTU tham gia góp ý. Đồng thời, thực hiện Quy định số 4054-QĐ/TU ngày 24/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh về tiếp thu góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp và Nhân dân, Ban Thường vụ Thị ủy đã có Công văn số 991-CV/TU ngày 01/12/2022 gửi Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tham gia góp ý đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Thị ủy năm 2022 (Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã đã tổng hợp, báo cáo kết quả góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thị xã tại Công văn số 673/MTTQ-BTT ngày 05/12/2022).

Trên cơ sở dự thảo Báo cáo kiểm điểm tập thể BTVTU, các đồng chí UVBTVTU chuẩn bị bản kiểm điểm cá nhân và gửi trước 05 ngày về Thường trực Thị ủy để chuẩn bị tài liệu (đóng thành tập) phục vụ Hội nghị kiểm điểm.

Trong 02 ngày (09/12 và 10/12/2022), BTVTU tổ chức kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong BTVTU. Dự chỉ đạo kiểm điểm có đồng chí Phan Công Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, đại biểu các phòng trực thuộc (theo dõi thị xã Đức Phố).

II. Về kết quả kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Thị ủy

Sau khi nghe dự thảo Báo cáo kiểm điểm, tất cả các đồng chí trong BTVTU đều cơ bản thống nhất với dự thảo Báo cáo kiểm điểm của BTVTU và cho rằng: Năm 2022, bên cạnh những thuận lợi cơ bản, thị xã đối mặt với nhiều khó khăn,

thách thức, đặc biệt, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh, ảnh hưởng đến nhiều ngành, lĩnh vực; trong khi đó, thiên tai, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường,... gây nhiều khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống Nhân dân. Trong bối cảnh đó, BTVTU đã bám sát các chủ trương của cấp trên và tình hình thực tiễn của thị xã để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ; thực hiện đúng Quy chế làm việc; giữ vững sự đoàn kết thống nhất; có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, làm việc với các đơn vị, địa phương; từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy đề cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy và chức trách, nhiệm vụ được phân công...

Nhờ vậy, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022 đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, cụ thể: Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục có sự chuyển biến mạnh mẽ. Trong năm 2022, Thị ủy đã ban hành Nghị quyết về phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch của thị xã đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Chương trình hành động về phát triển kinh tế biển nhằm tiếp tục cụ thể hóa, thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI xác định; đến nay, Thị ủy đã hoàn thành việc cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá thành 04 nghị quyết chuyên đề và 01 chương trình hành động để triển khai thực hiện. Bức tranh kinh tế - xã hội năm 2022 có nhiều điểm sáng (*17/17 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra*). Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được bảo đảm; đặc biệt, Di chỉ khảo cổ Văn hóa Sa Huỳnh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng thời, cũng thảo luận phân tích làm rõ các hạn chế, khuyết điểm trên từng lĩnh vực và nguyên nhân để tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, đề ra giải pháp để tập trung khắc phục các hạn chế, khuyết điểm trong thời gian đến, nhất là các vấn đề liên quan đến công tác cán bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát triển đảng viên; kỷ luật, kỷ cương hành chính; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn; công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách; công tác thông tin, tuyên truyền; giải quyết chế độ, chính sách; việc giải quyết các vụ việc phức tạp trên địa bàn...

III. Về kết quả kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy

Sau khi kiểm điểm tập thể BTVTU, BTVTU tiến hành kiểm điểm cá nhân các đồng chí Ủy viên BTVTU; từng đồng chí trình bày bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại cán bộ năm 2022; mỗi đồng chí sau khi tự phê bình đều được các đồng chí Ủy viên BTVTU góp ý về ưu điểm, hạn chế trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và đồng chí chủ trì kết luận ưu, khuyết điểm, nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện của từng đồng chí.

Nhìn chung, việc kiểm điểm được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy định; bản tự nhận xét, đánh giá, kiểm điểm của từng đồng chí nêu rõ những ưu, khuyết điểm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tự kiểm điểm, nhận diện các biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của cá nhân; đồng thời có liên hệ, soi rọi trách nhiệm cá nhân mình đối với những khuyết điểm của tập thể BTVTU.

IV. Kết quả đánh giá, xếp loại

Căn cứ kết quả kiểm điểm, với tinh thần đánh giá đúng thực chất, khách quan, BTVTU tự đánh giá, xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đồng thời tiến hành bỏ phiếu kín để phân loại cán bộ năm 2022; kết quả có 02/12 (16,16%) đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ¹, 10/12 (83,84%) đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kết quả về ưu điểm, khuyết điểm của từng đồng chí trong BTVTU, BTVTU đã có nhận xét, kết luận và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.

Với những kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đánh giá, xếp loại Đảng bộ thị xã và Ban Thường vụ Thị ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

V. Ban Thường vụ Thị ủy đề ra một số biện pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra trong năm 2022

1. Ban hành và triển khai thực hiện Kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, hạn chế qua kiểm điểm đã chỉ ra năm 2022. Tiếp tục giữ vững sự đoàn kết thống nhất cao trong Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực Thị ủy; phát huy tính tích cực, chủ động, đổi mới trong thực hiện nhiệm vụ; quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tiếp tục thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy vai trò lãnh đạo của tập thể, đề cao trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu trong thực hiện chương trình, kế hoạch của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy. Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy phải nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm, nhất là những khuyết điểm của bản thân, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong năm 2023.

2. Tập trung chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết chuyên đề, các Đề án, Chỉ thị, Chương trình hành động của Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy khóa XXI, gắn với quán triệt, thực hiện các Nghị quyết, Kết luận chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XX. Chỉ đạo đẩy mạnh xã hội hoá, nhất là xã hội hoá trong huy động các nguồn vốn đầu tư; phát huy nội lực của các doanh nghiệp và Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợp, trao đổi thông tin, đề xuất xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là xây dựng kế hoạch tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém trên các lĩnh vực đã được chỉ ra trong năm 2022. Nâng cao trách nhiệm của các cơ quan,

¹ Đồng chí Bùi Văn Lý, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy và đồng chí Võ Văn Sáu, UV BTVTU, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã.

đơn vị, địa phương trong thực hiện các nhiệm vụ được Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy giao gắn với trách nhiệm giải trình, xem xét, xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu theo quy định.

3. Chú trọng xây dựng Đảng về đạo đức, đề cao trách nhiệm nêu gương, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm các quy định nêu gương của Đảng, Quy định về những điều đảng viên không được làm. Tiếp tục triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên.

4. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ trong chương trình, kế hoạch của Thị ủy thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng; kết quả thực hiện các nội dung chỉ đạo, kết luận của Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy, Bí thư Thị ủy để kịp thời theo dõi, chỉ đạo. Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng; chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kết luận và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các phương tiện thông tin đại chúng; giải quyết kịp thời, đúng quy định các đơn thư, khiếu nại, tố cáo liên quan đến tổ chức đảng và đảng viên, không để tồn đọng, kéo dài.

5. Tiếp tục rà soát, sửa đổi và triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế làm việc của Thị ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Thị ủy khóa XXI. Tiếp tục đổi mới lề lối, tác phong làm việc của Ban Thường vụ Thị ủy theo hướng phát huy dân chủ, nâng cao tính chủ động, sáng tạo và tăng cường trách nhiệm của từng cá nhân nhằm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, nhất là các nhiệm vụ đã phân công phụ trách theo lĩnh vực, ngành, địa bàn hoặc được phân công trong chương trình công tác hằng quý của Ban Thường vụ Thị ủy.

Ban Thường vụ Thị ủy kính báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự Hội nghị,
- Các đồng chí Thị ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thị ủy.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

